

**THÔNG TRI**

**triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị  
về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  
từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo**

-----

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7-2013 phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG1237, ngày 11-11-2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tính cấp thiết, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thể hiện đạo lý, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", sự tri ân, biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác, tích cực thực hiện và tham gia đóng góp công sức, thông tin, hiểu biết của mình vào việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2- Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; tôn tạo các công trình ghi công

liệt sĩ, từng bước hoàn thiện các thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ).

3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan, cấp uỷ, chính quyền các huyện, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với ý thức trách nhiệm cao, bảo đảm đúng quy định, các yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trực tiếp, tham gia làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, mỗi người dân.

4- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia cung cấp thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ. Kịp thời phản ánh kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi việc thực hiện Thông tri này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Chính phủ,
- Bộ Quốc phòng
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh,
- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

} để báo cáo,

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Hồng Diên**